



Title :	มพล. จักรวรรดิไทยไร้โกง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชียงใหม่ หน้า 14
Date :	วันที่ 10-19 มีนาคม 2559

มพล. จักรวรรดิไทยไร้โกง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ "จักรวรรดิไทยไร้ทุจริต" เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังให้พนักงานดำเนินงานด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส หวังสร้างเครือข่ายภาค รัฐในการต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตสำนึกและสร้าง ค่านิยมที่ถูกต้อง ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม และต่อยอดไปยังประชาชนทั่วไปให้เชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ

ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี กล่าวว่า เมื่อพูดถึงการทุจริต หลายคนมักพูดถึงการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ควรกับวงการข้าราชการ ปัจจุบันการคอร์รัปชันมีความซับซ้อนมากขึ้น ผนึกแน่นอยู่ในสังคม โดยเฉพาะการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ยิ่งวัฒนธรรมเชิงอุปถัมภ์ของไทยมักมีการละล่อน

ก่อให้เกิดการเกื้อหนุนไปในทางที่ไม่เหมาะสม การอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านทุจริตครั้งนี้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ต้องทำการศึกษาเรียนรู้ถึงผลกระทบ อาจเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ในสังคมรอบตัว และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปป.ท.) กระทรวงยุติธรรม เมื่อพบเหตุทุจริต สามารถรับคำปรึกษาหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้

"เพราะการต่อต้านทุจริตเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน หวังว่า มพล.จะเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ดีขึ้น ดีกรอบให้การทุจริตค่อยลดน้อยถอยลง และหมดไปในที่สุด" ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย กล่าว

ด้าน ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องจักรวรรดิไทยไร้ทุจริตไว้ว่า สืบเนื่องจากที่ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ ได้มอบหมายให้ตนไปอบรมเครือข่ายต่อต้านทุจริต อันเป็นความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อกลับมาถ่ายทอดให้เหล่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีจิตสำนึก และเข้าใจว่าการทุจริตเป็นอย่างไร หลายกรณีเป็น



Title :	งาน. วิเคราะห์ทางไทย ไร่ไร่
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ชัยสิทธิ์ ๑๗๓ ๗๔
Date :	๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖



เมื่อพบสิ่งผิดปกติวิสัย เช่น การประพฤติไม่ชอบ
 ละเว้นหน้าที่ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวก
 พ้อง หรือเอื้อหนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนองค์กรได้รับความเสียหาย
 จึงหาวิธีดำเนินการที่เหมาะสม หรือ
 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการทำงานที่
 โปร่งใส เพราะการทุจริตเป็นอาชญากรรมที่ต้องปราบ
 ปราบ เพื่อให้สายตาชาวโลกมองเราว่าเป็นประเทศ
 ที่สนับสนุนคนคดโกง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของ
 พนักงานทุกคน มีจิตสำนึกร่วมกัน แก้ไขปัญหาการ
 ทุจริตไปในทิศทางเดียว ร่วมสร้างเครือข่ายอย่างเป็น
 รูปธรรม" ดร.สิริรุ่ง กล่าว